

Số: /KH-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH
Điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý IV/2023

Thực hiện Kết luận số 901-KL/TU ngày 05/10/2023 tại Hội nghị lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023;

Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, để tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ; UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý IV/2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành để triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã đề ra.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 05 quyết tâm chính trị và giải quyết 8 điểm nghẽn của tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Kết luận số 901-KL/TU.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ chi tiết theo thời gian, công việc gắn với trách nhiệm hoàn thành của từng cán bộ, công chức, lãnh đạo thực hiện; trong đó, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp được chỉ ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị, Chương trình hành động của UBND tỉnh trong quý IV/2023, nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt trong điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch; tháo gỡ khó khăn các dự án BT và dự án đối ứng. Cụ thể như sau:

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh,... tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục như: cấp phép, phòng cháy chữa cháy, giao đất,... để triển khai thực hiện nhanh các dự án đầu tư đã được cấp phép.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu việc xác định giá đất các dự án khu đô thị lớn đủ điều kiện như: Đầm Dê, Trung Quý, Phúc Ninh... trong tháng 10/2023

- Sở Tài chính chủ trì:

+ Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 trình cấp có thẩm quyền tháng 11/2023.

+ Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 309/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

+ Phối hợp với Cục thuế tỉnh có giải pháp đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất đối với các dự án BT, các dự án đấu giá đấu thầu thu tiền sử dụng đất; tổng hợp đánh giá tình hình tăng thu ngân sách, phương án thu hồi, điều chỉnh kinh phí để xây dựng phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, thực hiện thường xuyên từ tháng 10/2023 – tháng 11/2023.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

+ Phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng làm việc cụ thể với các doanh nghiệp FDI, DDI có số vốn đăng ký lớn trên từng địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngoài ngân sách ngay trong tháng 10/2023.

+ Phối hợp Sở Tài chính, trong tháng 10/2023 rà soát tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm tham mưu điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang dự án có thể giải ngân ngay. Các chủ đầu tư không đề nghị điều chuyển, được hiểu là cam kết giải ngân 100% vốn đã giao.

+ Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2023; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024 trình cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024.

+ Đôn đốc các chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; hàng tuần, hàng tháng kiểm đếm tiến độ dự án, giải ngân vốn. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó: tập trung cao các dự án trọng điểm, nguồn vốn phân bổ lớn (*Đường vành đai 4, Cầu Kênh Vàng, TL.295C, TL.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; TL.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2; mở rộng Cầu Ngà, Bệnh viện Sản nhi mở rộng, các tuyến đường kết nối các khu công nghiệp*

tập trung; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; 04 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...)

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thường xuyên cập nhật và công bố đơn giá vật liệu sát với thị trường.

- Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế và chống thất thu thuế; Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; báo cáo tình hình thực hiện trong tháng 11/2023

- Các sở, ban, ngành, địa phương: đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ chi theo đúng nguồn kinh phí theo dự toán. Thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định; đối với các nhiệm vụ đã bố trí trong dự toán mà không thực hiện hoặc còn dư dự toán, tiếp tục rà soát số liệu đề nghị thu hồi kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Thực hiện tốt các nội dung của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới được thành lập. Tiếp tục đổi mới quảng bá, thu hút đầu tư; chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình trọng điểm: Khu công nghiệp VSIP2; Yên Phong 2A; Đường Vành đai 4 ...

Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án Vành đai 4, 295C, 285B,...; hàng tuần, hàng tháng, UBND cấp huyện rà soát tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, phân loại các khó khăn liên quan đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tập trung chỉ đạo giải quyết; các sở ngành, các chủ đầu tư tăng cường phối hợp, trao đổi bằng các hình thức để đảm bảo hiệu quả công việc.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật bản tháng 11/2023; chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024.

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ khởi công Khu công nghiệp Gia Bình; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tại 03 khu vực: Khu liên kết, khu phát triển và Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn.

3. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt và 05 tổ chuyên gia giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu tiên về thuế đang được Nhà nước hỗ trợ đến doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các nguồn vốn có lãi suất thấp thông qua chính sách, nghị định của Chính phủ. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là hỗ trợ thủ tục

cho doanh nghiệp các thành lập mới; tiếp tục cắt giảm thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đối với thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Phần đầu trong quý IV/2023 tăng thêm khoảng 700 doanh nghiệp thành lập mới, cả năm 2023 dự kiến cấp đăng ký thành lập mới cho 3.200 doanh nghiệp.

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp các kiến nghị thông qua ứng dụng phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Các Tổ chuyên gia gửi báo cáo tổng hợp các vấn đề tiếp nhận cần giải quyết theo nhóm các Sở, ngành hoặc liên ngành gửi Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp qua Ứng dụng phản ánh kiến nghị dành cho doanh nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp.

- Cục Thuế tỉnh:

+ Đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT, thuế TNCN tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong tháng 10 và tháng 11/2023.

- Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, giao đất, cho thuê đất, xây dựng,... Rà soát các quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện ở từng khâu, từng dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, không đảm bảo thời gian theo quy định.

4. Đẩy mạnh phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ logistics, đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng... với quy mô cấp vùng, khu vực; phát triển thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp, hình thành thúc đẩy phát triển kinh tế đêm Thành phố Bắc Ninh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng danh mục thu hút, lựa chọn nhà đầu tư các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ logistics, đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng... với quy mô cấp vùng, khu vực, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.

- Sở Công Thương chủ trì: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 57-Ctr/TU ngày 06/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- UBND Thành phố Bắc Ninh tiếp tục rà soát các tuyến phố có tiềm năng về thương mại - dịch vụ để phát triển thành tuyến phố đêm và nhân rộng trên địa bàn thành phố.

5. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; triển khai kế hoạch về sản xuất nông nghiệp, kế hoạch tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa và vụ đông. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy các hình thức liên kết chuỗi giá trị; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng mô hình sản xuất lớn theo hướng công nghệ cao, duy trì và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP. Cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

+ Chỉ đạo và đôn đốc thực hiện tốt sản xuất vụ mùa 2023, nhất là công tác chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại trên cây trồng. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng cây vụ đông 2023 – 2024, dự kiến khoảng 6.000 ha gieo trồng, thực hiện thường xuyên từ tháng 10/2023 – tháng 3/2024.

+ Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, úng hạn; kiểm tra kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, phương án tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác trực ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 11/2023.

+ Triển khai tốt kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông trên đàn gia súc, gia cầm. Tổng hợp kê khai hoạt động chăn nuôi và cung cấp thông tin giá sản phẩm chăn nuôi theo đúng quy định. Thực hiện bình tuyển, phân loại, đánh giá chất lượng đàn giống cụ kỵ, ông bà, bố mẹ và đàn lợn đực giống ở các cơ sở giống. Tiếp tục khuyến khích các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn áp dụng công nghệ chuồng kín, chuồng lồng vào sản xuất; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, quan trắc môi trường thủy sản trên địa bàn tỉnh, thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 12/2023.

+ Tăng cường công tác quản lý và giám sát sinh vật hại trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản thả nuôi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Triển khai, thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023. Tiếp tục đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản thả nuôi qua phòng trừ, phát hiện và khống chế kịp thời dịch bệnh khi mới phát sinh, đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao, thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 12/2023.

+ Triển khai hoàn thành công tác chăm sóc rừng lần 2 đồng thời tiếp tục tăng cường công tác theo dõi sâu, bệnh hại rừng, diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt là công tác PCCC rừng mùa hanh khô và các dịp lễ lớn cuối năm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã và thành phố có rừng tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức tốt kế hoạch kế hoạch trồng cây phân tán trong các khu

đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn, thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 12/2023.

+ Tiếp tục công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn. Chỉ đạo triển khai, tổng kết, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhất là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế trang trại, trong phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống và trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 12/2023.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y và công tác phân loại đánh giá, cấp, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong phạm vi quản lý thuộc ngành. Kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn và tăng cường công tác xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuộc ngành, thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 12/2023.

6. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quy hoạch chung đô thị¹. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường. Cụ thể như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo ý kiến tổng hợp rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7495/BKHĐT-QLQH ngày 12/9/2023; ký trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023, tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương trong tháng 10 và tháng 11/2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có quyết định trong tháng 12/2023.

- Sở Xây dựng chủ trì:

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu (kể cả thuộc thị xã Thuận Thành) đã được duyệt (nếu cần thiết): Xong trong tháng 11/2023.

+ Rà soát, phân loại, xây dựng danh mục, kế hoạch với các mốc thời gian cụ thể để thực hiện từng quy hoạch phân khu đối với các quy hoạch phân khu còn lại (Xong trong tháng 6/2024).

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; đơn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo quy định. Tổng hợp, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha

¹ Thực hiện việc rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án QHPK trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo định hướng tại QHC đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 đã được UBND tỉnh chấp thuận cho chủ trương làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch xây dựng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng; danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 06/7/2023 triển khai thực hiện Kết luận số 739-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 06/7/2023 triển khai thực hiện Kết luận số 740- KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 555-TB/TU ngày 04/4/2023; thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, CCN Phú Lâm và làng nghề Văn Môn, đảm bảo xử lý nghiêm tình trạng gây ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề”. Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

7. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc chuyên môn. Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp đùn đẩy hoặc cố tình kéo dài thời gian, thực hiện công việc không kịp thời, hiệu quả thấp.

9. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2023 của địa phương.

2. Các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này; Các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình triển khai kịch bản điều hành kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- MTTQ và các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Bí thư Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các chuyên viên nghiên cứu; Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH_{Chi}

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hương Giang

PHỤ LỤC
Nhiệm vụ trong quý IV năm 2023

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
1	Theo dõi, kiểm tra công vụ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao hằng tháng, hằng tuần	Chủ tịch UBND tỉnh	Sở Nội vụ	Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, UBND cấp huyện	Thường xuyên	
2	Rà soát tiến độ các dự án đầu tư công, tham mưu điều chuyển vốn đối với dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang dự án có thể giải ngân ngay	PCT Ngô Tân Phương	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Tài chính, các chủ đầu tư	Tháng 10/2023	
3	Tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo ý kiến tổng hợp rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7495/BKHĐT-QLQH ngày 12/9/2023; phân đấu hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 9/2023, tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương trong tháng 10 và tháng 11/2023, dự kiến tháng 12/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có quyết định.	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ban ngành	- Tháng 9/2023 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. - Tiếp thu ý kiến trong tháng 10 và tháng 11/2023. - Tháng 12/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có quyết định.	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
4	Tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản; chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ngành, địa phương	Tháng 11/2023	
5	Làm việc cụ thể với các doanh nghiệp FDI, DDI có số vốn đăng ký lớn trên từng địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngoài ngân sách	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng	Tháng 10/2023	
6	Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ngành, địa phương	Tháng 11/2023	
7	Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2023; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ngành, địa phương	Tháng 11/2023	
8	Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu tiên về thuế đang được Nhà nước hỗ trợ đến doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các nguồn vốn có lãi suất thấp thông qua chính sách, nghị định của Chính phủ. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp các thành lập mới; tiếp tục cắt giảm thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đối với thủ tục đăng ký doanh nghiệp	PCT Vương Quốc Tuấn	Trung tâm Hành chính công	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các Khu công nghiệp; NHNN chi nhánh Bắc Ninh; Cục thuế	Thường xuyên	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
9	Tham mưu việc xác định giá đất các dự án khu đô thị lớn đủ điều kiện như: Đầm Dê, Trung Quý, Phúc Ninh...	PCT Đào Quang Khải	Sở Tài nguyên và Môi trường		Tháng 10/2023	
10	Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT		Tháng 10/2023	
11	Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 - 2024	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	xây dựng kế hoạch trong tháng 10/2023; thực hiện thường xuyên từ tháng 10.2023 - tháng 3/2024	
12	Tiếp tục công tác phòng chống thiên tai, ứng hạn	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND cấp huyện, Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10-tháng 11/2023	
13	Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông trên đàn gia súc, gia cầm	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
14	Tăng cường khuyến khích các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn áp dụng công nghệ chuồng kín, chuồng lồng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và thuận tiện cho việc kiểm soát dịch bệnh	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	
15	Tổng hợp kê khai hoạt động chăn nuôi và cung cấp thông tin giá sản phẩm chăn nuôi	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	
16	Đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, quan trắc môi trường thủy sản trên địa bàn tỉnh.	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	
17	Tăng cường công tác quản lý và giám sát sinh vật hại trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản thả nuôi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	
18	Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y và các Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phân loại đánh giá và cấp, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong phạm vi quản lý thuộc ngành theo đúng quy định.	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND cấp huyện, Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
19	Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác PCCCR mùa hanh khô.	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND cấp huyện, Các phòng nông nghiệp, phòng kinh tế huyện, thị xã, thành phố	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	
20	Rà soát, hướng dẫn hồ sơ, trình công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ngành, địa phương	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 11/2023	
21	Rà soát, hướng dẫn hồ sơ, trình công nhận làng nghề, nghề truyền thống; các nghệ nhân, thợ giỏi	PCT Vương Quốc Tuấn	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các sở, ngành, địa phương	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10- tháng 12/2023	
22	Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện giảm thuế GTGT từ 01/7/2023 đến 31/12/2023 theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Phòng Thanh tra, kiểm tra và các Chi cục Thuế trực thuộc	Tháng 11/2023	
23	Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện giảm Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất trong nước từ 01/7/2023 đến 31/12/2023 theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Chi cục Thuế trực thuộc	Tháng 11/2023	
24	Đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT, hoàn thuế TNCN cho người nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và NNT.	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Phòng Thanh tra, kiểm tra và các	Tháng 11/2023	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
				Chi cục Thuế trực thuộc		
25	Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Chi cục Thuế trực thuộc	Tháng 11/2023	
26	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế và chống thất thu thuế	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Chi cục Thuế trực thuộc	Tháng 11/2023	
27	Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Chi cục Thuế trực thuộc	Tháng 11/2023	
28	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 57-Ctr/TU ngày 06/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	PCT Đào Quang Khải	Sở Công thương	Các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố	Tháng 11/2023	
29	Tổ chức sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công thương và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh	PCT Đào Quang Khải	Sở Công thương	Văn phòng UBND tỉnh; Ban quản lý các KCN; Sở Tài chính	Tháng 11	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
30	Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp, nông thôn tiêu biểu Bắc Ninh 2023	PCT Đào Quang Khải	Sở Công thương	UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài chính	Tháng 11	
31	Đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất đối với các dự án BT, các dự án đấu giá đấu thầu thu tiền sử dụng đất; tổng hợp đánh giá tình hình tăng thu ngân sách, phương án thu hồi, điều chỉnh kinh phí để xây dựng phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính	Cục thuế tỉnh	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10/2023 – tháng 11/2023	
32	Mua sắm tập trung	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính		Thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 11/2023	
33	Đấu giá thanh lý tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính		Thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 11/2023	
34	Rà soát nhu cầu, xây dựng phương án phân bổ, điều chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 cho các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đủ điều kiện và khả năng giải ngân trong năm 2023, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính	Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 11/2023	
35	Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2021/NQ-	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính		Thực hiện thường xuyên từ	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
	HĐND về việc ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022				tháng 10 – tháng 11/2023	
36	Báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2022	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài Chính	Kho bạc nhà nước tỉnh	Tháng 11/2023	
37	Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài Chính	Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tháng 11/2023	
38	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài Chính		Tháng 12/2023	
39	Tổ chức Hội nghị đối thoại với NNT nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho NNT	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Chi cục Thuế trực thuộc	Thực hiện thường xuyên từ tháng 10 – tháng 11/2023	
40	Tập trung công tác quản lý hộ KD nộp thuế theo phương pháp khoán, đưa hộ vào QL, điều chỉnh tăng thuế sát thực tế kinh doanh	PCT Ngô Tân Phụng	Cục thuế tỉnh	Các Chi cục Thuế trực thuộc	Thường xuyên	
41	Thường xuyên cập nhật và công bố đơn giá vật liệu sát với thị trường	PCT Đào Quang Khải	Sở Xây dựng	Sở Tài chính	Thường xuyên	
42	QHPK khu công nghệ thông tin tập trung	PCT Đào Quang Khải	Sở Xây dựng	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 12/2023	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
43	QHPK phía Tây Bắc thị trấn Chờ	PCT Đào Quang Khải	Sở Xây dựng	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 12/2023	
44	QHPK phía Đông Nam thị trấn Chờ	PCT Đào Quang Khải	Sở Xây dựng	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 12/2023	
45	QHPK phía Đông huyện Yên Phong	PCT Đào Quang Khải	Sở Xây dựng	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 12/2023	
46	QHPK tỷ lệ 1/5000 định hướng cảnh quan sông Đuống, tỉnh Bắc Ninh (Phân khu chức năng)	PCT Đào Quang Khải	Sở Xây dựng	UBND các huyện, thị xã, thành phố.	Tháng 6/2024	
47	Đôn đốc Chủ đầu tư (Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng Cầu Ngà và đường hai đầu cầu tại thành phố Bắc Ninh) khẩn trương triển khai thi công dự án (Thông báo số 580-TB/TU, 17/5/2023)	PCT Ngô Tân Phụng	Sở GTVT		Tháng 11/2023	
48	Thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất và hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.	PCT Ngô Tân Phụng	Các sở, ngành, địa phương	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng	Tháng 11/2023	
49	Xây dựng kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh BN.	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính		Tháng 11/2023	
50	Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý III/2023	PCT Ngô Tân Phụng	Sở Tài chính		Tháng 11/2023	

TT	Nhiệm vụ	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
51	Tiếp tục rà soát các tuyến phố có tiềm năng về thương mại - dịch vụ để phát triển thành tuyến phố đêm và nhân rộng trên địa bàn thành phố	PCT Vương Quốc Tuấn	UBND thành phố Bắc Ninh		Tháng 11/2023	